



## เจ็บแล้วให้เข็ดให้ทลาบ

ต่อไปเมื่อเวลาเจ็บแล้ว ขอให้เข็ดให้ทลาบนะพี่น้องทั้งหลาย อย่ามัวเพลินว่าพินันนั้นแล้ว หนี่ของตัวเองแต่ละราย ๆ มันสร้างในตัวเอง ด้วยความไม่รู้จักประมาณ ความฟุ้งเพื่อเห่อเหิม ความลืมนื้อลืมตัว นี้เรียกว่า เจ็บไม่เข็ดไม่ทลาบ จะโดนอีกนะ ต้องเข็ดทลาบให้ประหยัด การเป็นอยู่ปวดยทุกอย่างอย่าลืมนื้อลืมตัว เมืองไทยเราทั้งเมืองนี้แหละ จะเอาเมืองเจ้าของให้จมได้ เพราะต่างคนต่างฟุ้งเพื่อเห่อเหิมก็เป็นภัยของตัวเอง เป็นภัยของชาติไปด้วยกันหมด นี้จะพาให้จมได้ จงพากันพิจารณาให้ดี เจ็บแล้วให้เข็ดให้ทลาบ คือต้องประหยัดมัธยัสต์ นี้คือ ความเข็ดทลาบ ปฏิบัติตัวเพื่อความพูนผลขึ้นเป็นลำดับ เราก้จะมีความแน่นอนหนามันคงสืบไปยี่ดยาวนาน

ถ้าไม่เข็ดไม่ทลาบ อันนี้เป็นมหากภัยอย่างมากทีเดียว ไม่รู้ตัวนะ ต่างคนต่างสร้างหนี้สร้างสินในตัวเอง เจ้าของติดหนี้ตัวเอง ติดไปเรื่อย ๆ มีแต่จับแต่จ่าย ได้มาน้อย จ่ายไปมาก ๆ นี้เจ้าของสร้างหนี้สร้างสินขึ้นในตัว แล้วก็เอ้อมมือไปยืมคนอื่น กู้คนอื่นอีกด้วย ก็ยิ่งพะรุงพะรัง นี้จมได้นะ ขอให้รู้เนื้อรู้ตัว เอาหลักศาสนาปฏิบัติต่อตัวของเราแต่ละราย ๆ ให้สมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธ พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้จักประมาณ มัธยัสต์ จอมโลกขึ้นอยู่กับจอมธรรม คือ ศาสดา เป็นผู้รู้จักประมาณทุกอย่าง ถ้าเลยเขตความรู้จักประมาณไปแล้วเป็นมหากภัย จะทำลายตัวของเราทุกสิ่งทุกอย่าง

สมบัติเงินทองได้มาอย่าเห่อเหิม อย่าตื่นเต้นเพื่อจะเป็นไปในทางที่ผิด ถ้าตื่นเต้นก็ให้ตื่นเต้นทางเหตุทางผล เก็บหอมรอมริบตื่นเต้นการเก็บหอมรอมริบด้วยเหตุด้วยผล ตื่นเต้นในการจับจ่ายด้วยมีหลักมีเกณฑ์ อย่าฟุ้งเพื่อเห่อเหิมเกินเนื้อเกินตัว สิ่งเหล่านี้ไม่พาให้ผู้ใดได้เป็นคนดีคนดีมีฐานะมั่นคงได้ ความลืมนื้อลืมตัวมีแต่ทางจะจมท่าเดียว จึงต้องให้พากันระมัดระวัง ไม่ระวังไม่ได้





## เราเอาธรรมมาประกาศ เพื่อประโยชน์แก่โลก

เราเอาธรรมมานำพี่น้องทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเรื่องชีวิตของเราจึงไม่มีความหมาย ใครจะมาขู่เข็ญเอาชีวิตจิตใจของเราไปอะไร เราบอก เราเรียนจบแล้ว จะให้เรากลัวกับอะไร กล้ากับอะไร เราเรียนจบแล้วเรื่องความเกิด ความตาย เราบอกอย่างนี้ เราจึงไม่มีคำว่ากลัวว่ากลัว เราจะเดินตามอรรถตามธรรม เพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกโดยถ่ายเดียวเท่านั้น

แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ใครผ่านๆ ผิดขัดกันเลย ถ้าถูกข่มขู่ เราหาความถูกต้องอยู่แล้ว เนื่องจากว่าธรรมเป็นความถูกต้อง เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว อะไรที่ถูกแล้ว เราไม่ขัดไม่แย้ง อะไรที่ผิดนั้นเป็นการทำลายส่วนรวม เอาตรงนั้นแหละ ผิดตรงไหน ขัดตรงไหน เอาตรงนั้นทันทีๆ นี้เรียกว่า ออกสนามเพื่อชาติไทยของเรา เราเอาธรรมนำไปนำออกโดยถ่ายเดียว เพราะฉะนั้นถึงไม่มีคำว่ากลัวว่ากลัวกับอะไร

ใครจะมาขู่มาเข็ญทุกแบบทุกฉบับกับเราที่นี่ รับหมดเลยแหละ รับทราบไว้หมด มาขู่มาเข็ญ จงล้างจงผลาญอะไร ก็เรื่องของเขารู้อยู่แล้ว เราตอบทีเดียว เราบอก เราไม่มีกลัว เราไม่มีกลัว เราไม่มีคำว่าแพ้วชนะกับผู้ใด ไม่มีเอาเปรียบเสียเปรียบ ได้เปรียบเสียเปรียบ ไม่มี

เรามีแต่ธรรมล้วนๆ ที่จะทำโลกให้สงบร่มเย็นทั่วหน้ากันแล้ว เป็นที่พอใจของธรรมและของเราที่นำธรรมออกมาประกาศเพื่อประโยชน์แก่โลก เราต้องการเท่านั้น เราบอก เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นเวทีจึงขึ้นเลยไม่มีถอย ไม่เคยสนใจกับสิ่งใด มุ่งแต่อรรถแต่ธรรมที่เป็นความถูกต้องดีงามให้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวไทย สมกับเราได้สละตัวออกไปเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองจริงๆ

คำว่า สละ สละหมดนะ ไม่มีคำว่าถอยกับอะไร ถึงกาลเวลาที่จะยุติ ก็ยุติแหละ อย่างปิดโครงการ นี้เรียกว่า ยุติ แต่การพิจารณา



๓๖

เหตุผลต้นปลาย ความผิด ถูก ชั่ว ดี ทั้งชาติและศาสนา อันนี้เป็นเรื่อง  
ประจำอยู่ในหัวใจของเรา ควรคัดค้าน คัดค้าน ควรเห็นตาม เห็นตาม  
ไปตลอดละนะ อันนี้ละ ไม่ใช่ว่าจะปิดปากหมด ไม่ปิด ความรับผิดชอบ  
มีอยู่ทั่วประเทศไทย เราก็ปฏิบัติตามนั้นเลย เราอยากเห็นบ้านเมือง  
เรามีความสงบร่มเย็น แน่นหนามั่นคง จึงได้อุตส่าห์พยายามติดดิน  
เต็มเม็ดเต็มหน่วย



งานสมโภชเจดีย์พิพิธภัณฑสถานหลวงปู่ชอบ ฐานสโม  
ณ วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๔๗



## ๑๒ เม.ย. ๔๗ ปิดโครงการช่วยชาติ

วันที่จะปิดโครงการวันที่ ๑๒ เมษายน ข้างหน้านี้ นี่จะเป็นวันปิดโครงการ ทั้ง ๆ ที่เรายังไม่ได้ทองคำตามจำนวนนี้ คือ ก่อนที่จะปิดโครงการต้องได้เหล่านี้ทุกอย่าง เช่น ทองคำ และ ดอลลาร์ ต้องให้ได้ตามจำนวนนี้เป็นอย่างน้อยถึงจะปิดโครงการได้ แต่ที่เราพูดแล้วถึงขนาดเขียนหนังสือไปถึงท่านนายกฯ แล้ว เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนทั้งแผ่นดิน ไม่ให้ท่านนายกฯ ทราบ ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะท่านเป็นผู้นำของคนทั้งชาติ เราก็เขียนจดหมายไปเรียนท่านให้ทราบว่า วันนั้นจะปิด ส่วนท่านมีโอกาสจะมา หรือไม่ได้มา ก็ให้เป็นตามอัธยาศัยของท่าน

เราก็เขียนจดหมายไปแล้วนี่ อย่างงั้นนะแน่ แน่อย่างนั้น ถ้าเอาหมัดไหน เอาหมัดนั้นเลย นี่ว่าจะปิดตรงนั้น ก็ปิดตรงนั้นแล้วเขียนหนังสือเรียนท่านก็วันนั้นเลย เราเปิดโอกาสให้ท่านทราบ ท่านจะมาหรือไม่มาก็ตามอัธยาศัยของท่านเท่านั้นเอง นี่ได้ออกไปแล้วว่าจะปิดโครงการของเราที่เป็นผู้นำในวันนั้น แล้วดูเหมือนจะมีพิธีอะไรขึ้นในวันปิดนั้น อาจจะเป็นวันมอบทองคำพร้อมกันเลยในวันนั้น มอบพร้อมแล้วก็ปิดพร้อมเลย ยังไม่เรียบร้อยตอนนี้ กำลังคิดอยู่ว่าเอาวันไหนเราว่าวันไหนไม่เหมาะ เหมาะในวันนั้นวันเดียว เราคิดแล้วนะ จึงจะเอาวันนั้นล่ะ มอบทองคำ ดอลลาร์ จะมอบวันนั้น

วันที่ ๑๒ เป็นวันเปิดโครงการ นำพี่น้องทั้งหลายออกช่วยชาติ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๑ ทีนี้ก็ให้เป็นวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ ให้ตรงกันเสียเลย เพราะเหมาะสมแล้วที่จะตรงกัน ทุกอย่างเราก็พิจารณามาหมด กาลเวลาก็พิจารณา ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าของเรา เราก็พิจารณาทุกอย่างๆ ก็จะลงในจุดนั้นล่ะ เพราะฉะนั้นถึงได้ออกประกาศ ประกาศแล้วแน่ล่ะเรา ถ้าทำอะไรแน่ทุกอย่าง นี่พูดจริงๆ นะ พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟัง นี่หลักของพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้น ไม่ได้ทะเลาะแหยะๆ นะ





## ทองคำในคลังหลวงยังเข็ญคี

นี่ก็ขาดอยู่อีก ๘๓๒ กิโลฯ จะครบจำนวน ๑๐ ตัน แต่เวลาจริง ๆ คิดว่าจะยังเพิ่มกว่านั้นอีกนะ ได้ ๑๐ ตัน ไม่มีอะไรเงื่อนต่อนิด ๆ หน่อย ๆ พอเป็นเครื่องประดับเลยนั้นยังงิงอยู่ อย่างงั้นนะ คิดว่า มันจะเลย ๑๐ ตันอยู่เล็กน้อยจนได้นั้นแหละ เพราะศรัทธามีทั่วประเทศไทย คนนั้นมา คนนี้มา กำหนดตายตัว ๑๐ ตันนี้ มันก็อาจจะมาทางนั้นทางนี้ แล้วก็เพิ่มไป

ที่เราเคยพูดให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบ ก็คือ ทองคำเราที่มีอยู่ในคลังหลวงเวลานี้มันเป็นคี่ มันไม่ได้คู่ เป็นคี่ แต่เราไม่พูดถึง เพราะส่วนใหญ่ของมันหนักมากยิ่งขึ้นกว่าส่วนที่เป็นคี่ จึงต้องเอาแต่ทางนี้พูดบ้างเล็กน้อย

จะให้เหมาะจริง ๆ ก็คือว่า ให้มีอยู่นั้นเป็นคู่เลย ถ้าเป็นคี่เป็นยังงิง ๆ ทีนี้ได้นี้แล้ว เวลาเขาได้รับบริจาคมางิงงิง มันก็จะไปเพิ่มคี่ให้หนักขึ้น ๆ เพื่อคู่ ว้างนั้นเถอะนะ แต่อันนี้เราก็เคยเรียนให้ทราบแล้วว่า เราไม่รบกวน นอกจาก ๑๐ ตันไปแล้วไม่รบกวน จะได้อะไร ๆ ก็ถือเป็นวาสนาบารมีของเราเพิ่มเติม ๆ เท่านั้นเอง แต่คิดว่ามันจะเพิ่ม จะเกินนั้นอยู่ จะมากกว่า ๑๐ ตันไปบ้าง นี่พิจารณาไปเรื่อย ๆ แหละ





## วันปิดโครงการ ได้พันกิโลฯ เหมาะมาก

กะว่าทองคำคราวนี้จะแรงล่ะ กะว่าจะให้ได้พร้อมในระยะสิ้นเดือน มีนาฯ ว่างั้นนะ พอตันเดือนเมษาฯ ก็พร้อมแล้ว เรียบร้อยแล้ว ถึงวันที่ ๑๒ ก็ออก มอบทองคำ ดอลลาร์ พร้อมกันกับวันปิดโครงการในวันนั้น เรากำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จะได้เร่งทองคำตอนนี้แหละ ให้ได้ตามจุดหมาย จะได้มากกว่านั้นเท่าไร เราก็ไม่ว่า พलयอนุโมนาสาธุการ ไปตามเท่านั้น แต่ถ้าขาดนี้ โอ้ย ไม่ได้ เสียหน้าคนไทยทั่วประเทศทีเดียว ไม่ใช่เสียเล็กน้อยนะ

ประกาศบ้างๆ มานี้มานานเท่าไรแล้วว่า ทองคำให้ได้น้ำหนัก ๑๐ ตัน และ ดอลลาร์ได้ ๑๐ ล้าน แล้วขาดสะบั้นลงไป ทองคำได้ ๕ กิโล ดอลลาร์ได้ ๕ ดอลลาร์ เป็นยังไง เมืองไทยเราเป็นยังไง ฟังเอาซิ ตรงนี้ ตรงจุดสำคัญ จุดที่มันจะสังหารอยู่จุดนี้นะ เอาให้ดี ถ้าได้มากกว่านั้นยิ่งดี

ถ้าให้สนใจของเราจริงๆ เราพูดเฉยๆ นะ ไม่ใช่เป็นข้อบังคับ พวกเราทั้งหลาย ว่าให้ได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน นี่เป็นข้อบังคับของคนทั้งชาติเข้าสู่คลังหลวงเรา เพื่อความสมบูรณ์พูนผล ศักดิ์ศรีดีงาม จะเด่นชัดตรงนี้ เรากำหนดไว้ตายตัว แต่ถ้าได้มากกว่านี้ขึ้นไป เราไม่ว่าๆ ให้มันสนใจเสียจริงๆ แล้ว คราวที่แล้วได้ตั้ง ๑,๔๐๐ กว่ากิโลฯ

คราวนี้ถ้าได้พันกิโลฯ นี้ แหม เหมาะมากนะเรา เหมาะมากทีเดียว ถ้าได้พันกิโลฯ คราวนี้ แต่ได้ไม่ได้ไม่ว่าแหละ คือ อันไหนที่ปักปักจริงๆ อันไหนที่เป็นผลพลอยได้ก็ให้เป็นไปตาม เราไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ ถ้างงพลาดเสียทองคำน้ำหนัก ๑,๐๐๐ กิโลฯ เลยไปแล้วพอใจแล้วปิดก็เลย อย่างสง่างามทั่วประเทศไทยเรา อันนี้เป็นสิ่งที่จะทำความสง่างามแก่ชาติไทยของเรา

เราพอใจโดยลำดับลำดับ ที่พอใจมากที่สุดคราวนี้ ถ้าได้ทองคำ ๑,๐๐๐ กิโลฯ นี้แหม หลวงตาบัวอาจฝันทั้งเป็นก็ได้ล่ะ ดีใจมากเข้าใจไหม



๔๐

ผันทั้งเป็นไปเลย เพราะการปิดนี้เป็นเรื่องใหญ่โตอยู่มาก ให้มีเครื่อง  
ประดับเข้าไปอีกทีหนึ่ง ประดับความสมบูรณ์ของเราที่กำหนดไว้  
เศษไปเท่าไรๆ นั่นเรียกว่า เป็นเครื่องประดับไปหมด ยิ่งจะภาคภูมิใจ  
มากทีเดียว





## เรื่องความบริสุทธิ์นี้เขียนประวัติเราได้

นี่ละการช่วยชาติ พี่น้องทั้งหลายทราบเอาไว้ เราเปิดอกเลขาบทหนึ่ง เราไม่เคยแตะ ฟังซินะ ท่านทั้งหลายเคยเห็นไหม เงิน พี่น้องทั้งหลายออกมาทั่วประเทศไทยมาหาเรา เรารับผิดชอบแต่ผู้เดียวๆ ไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเลย

บัญชีเงิน เราเคยมาเกี่ยวข้องกับมันเมื่อไร สมุดฝากธนาคาร เราไม่เคยยุ่งเลย เพราะปกติมันก็เป็นข้าศึกต่อธรรมวินัยอยู่แล้ว เมื่อมีความจำเป็นอย่างนี้เป็นยังไง มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ผิด เราก็เลยหลีกเลี่ยงไปตรงนี้ เพียงเป็นชื่อเป็นนาม เป็นอำนาจเอาไว้ เพื่อรับผิดชอบ เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเงินก็ไม่ผิด เป็นแต่เพียงอำนาจควบคุมเพื่อความบริสุทธิ์ ตกกลางทุกบัญชีเลย สมุดฝากทั้งหมดอยู่กับเราคนเดียว เป็นผู้สั่งเก็บส่งจ่ายแต่ผู้เดียวเท่านั้น ส่วนเขาส่งมาก็เข้าได้ ทางกรุงเทพฯ ก็เข้าได้ ทางไหนเข้าได้ แต่เวลาส่งจ่าย เราต้องเป็นคนส่งจ่าย คนเดียวตลอด เพราะฉะนั้นเราถึงแบมือเลย เราไม่มีอะไรจริงๆ

อย่างที่ว่ามาขอรถนี้ (ร.พ.สิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี มาขอวันนี้) สมมุติว่าเราให้ พี่น้องทั้งหลายก็ทราบทั่วกันใช่ไหม เราก็ให้ตามนั้น ราคาเท่าไรก็ต้องตามนั้นๆ ไม่ว่าจะที่ไหนเหมือนกันหมด ออกบัญชีเขียนเช็คส่งเลย ส่งบริษัทรถเรื่อยๆ ไป อย่างนั้น บริสุทธิ์ มาตลอดอย่างนี้ละ ไม่ว่าจะจ่ายมากจ่ายน้อยก็รู้กันอย่างนี้

เราไม่เคยมีที่ว่าอุปธิๆ เรียกว่า บาทหนึ่งไม่เคยมีเลย ส่วนสตางค์หนึ่งไม่คิด เพราะเขาไม่ได้ใช้เงินสตางค์กันแหละเดี๋ยวนี้ ใช้แต่เงินบาทขึ้นไป เราก็บอกว่าบาทไปเลย ไม่เคยแตะ นี่เราทำประโยชน์ให้โลกเราทำอย่างนี้ บริสุทธิ์ จึงเขียนประวัติเราได้เลย เรื่องความบริสุทธิ์นี้เขียนได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เราไม่มีจริงๆ

จะว่าอะไร สมบัติเงินทองที่เขามาถวายเรา ตั้งแต่วันสร้างวัดมานี้ ๔๘ ปีนี้แล้ว ลงช่วยโลกทั้งหมดเลยนะ เราไม่เคยแตะ ไม่เคยยุ่ง





๔๒

เพราะเราไม่เคยชื่อนั้นชื่อนี้อะไร มีเท่าไรมา ก็เข้าเลยๆ ตั้งแต่สร้างวัด  
ที่มาช่วยโลกในระยะ ๕-๖ ปีที่อย่างเปิดเผย เข้าใจใหม่ละ นอกนั้นเรา  
ช่วยมาตลอด พวกโรงร่ำโรงเรียน สถานสงเคราะห์ โรงพยาบาล ทำมา  
ตั้งแต่โน้น เรื่อยมาจนกระทั่งปานนี้ เงินของเรามีแต่ชื่อของเรา  
เฉยๆ แต่เราไม่เคยไปแตะ ทำประโยชน์ให้โลกทั้งนั้น จึงบริสุทธิ์  
เต็มสัดเต็มส่วนละซี

เวลานี้กำลังสร้างตึก ๗-๘ โรง อยู่ในหัวอกหลวงตานะ ไม่ใช่  
น้อยๆ เพราะฉะนั้นรายที่ไม่ได้ก็มีเป็นบางราย ก็อย่าเสียใจ คือ มัน  
ไม่มีจริงๆ มันหมด บางครั้งติดหนี้เขาชะหลวงตา เฉพาะอย่างยิ่ง คือ  
เครื่องมือแพทย์ เป็นความจำเป็นสำหรับคนไข้ เงินเรามีก็ไม่พอ หรือ  
ไม่มีอย่างนี้ แต่อันนี้มีความจำเป็นท่วมทัน เอ้า สั่งมาเลย แนะ สั่งมา  
ก็ติดหนี้เขา ติดเรี่ยนะ ใครจะมาว่าหลวงตามีเงินนี้ ผิดทั้งเพเลย

พูดถึงเรื่องเขาจะว่า เขาก็สมเหตุสมผลที่เขาจะว่าได้ เพราะ  
คนมีความเคารพนับถือมาก วันนั้นคนนั้นให้เท่านั้น คนนี้ให้เท่านั้น  
เปิดเผยกัน ได้เป็นหมื่นเป็นแสนก็มีบางวัน แต่เวลาจ่ายเป็นแสนๆ  
เป็นล้าน เป็นล้านๆ นั้น เขาไม่เห็นเวลาเราเขียนเช็คจ่าย เขาจะเห็น  
แต่เวลาสมบัติเงินทองเข้ามาที่ตัวหน้ากัน บทเวลาเราจ่ายเช็ค  
หลายๆ แสน เช่น อย่างนี้กี่แสน เช็คก็ต้องเป็นเท่านั้น ก็อย่างนี้แล้ว  
แล้วเป็นล้าน เป็นล้านๆ เช็คก็เป็นล้านๆ ไปเลย คนเขาไม่เห็น เขาจึง  
เหมาเอาแต่ว่า หลวงตามีเงินๆ ความจริงก็อย่างพี่น้องทั้งหลายเห็นนี้

หลวงตายังพูดให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันว่า เพราะเรื่อง  
เหล่านี้มันเคยมี ท่านอาจารย์ฝั้น (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร) เราเองถูกเขาโจมตี  
คราวนั้นเงินก็ราคาแพง ท่านมีเงินอยู่ ๑ ล้าน ๕ แสน ท่านสั่งไว้  
เรียบริ้อยแล้ว ๕ แสนนี้ให้เอาไว้ตรงนั้น ๕ แสนนั้นให้ตรงนั้น ๕ แสน  
นั้นให้นั้น เขาไม่รู้เวลาท่านสั่งพระสั่งเถรไว้ ที่นี้พอท่านตาย เขาไป  
ได้บัญชีมา ท่านอาจารย์ฝั้น มีเงินตั้ง ๑ ล้าน ๕ แสนบาท ดังไปหมด



โท กรรมฐานทำไมจึงมีเงินมากมาย นั่นเห็นไหมล่ะ เขาตั้งหน้าโจมตี ลานโพธิ์ลานผี เราลืมเมื่อไร เขาออกโฆษณา จนสมเด็จพระมหาณัฐวงศ์ วัดนรนาถฯ วิ่งมาหาเราเลย ไปสวนทางกันตอนบ่าย เรากำลังออกไป

พอเห็นรถท่านมา ท่านเปิดไฟฟ้าเลย เราก็รู้รถมาอย่างไรนี้ เราแอบทางซ้ายนี้ ทางโน้นมาปั๊บ ท่านจอดแอบทางนั้นปั๊บแล้วออกมา โอ๊ย พอดี ก็เลยมาเล่าเรื่องนี้แหละ เขาโจมตีท่านอาจารย์ฝั้น เราจะว่าไง เขาโจมตีว่าอย่างไรว่ามา ว่าอย่างนั้นๆ คือ เราก็ทราบแล้วเรื่องราว แต่ยังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องเหล่านี้ พอดีท่านมาก็แก้กันเดี๋ยวนั้นเลยเที่ยว กราบเรียนให้ท่านทราบว่า เรื่องราวนั้นเขาตั้งหน้าตั้งตาสกปรกโจมตี ท่านอาจารย์ฝั้นเรา ทั้งๆ ที่ท่านบริสุทธิ์และมีความเมตตาเต็มสุดเต็มส่วน ท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้น เรื่องราวเป็นอย่างนี้ ก็กราบเรียนท่านปั๊บๆ พอท่านได้ความแล้ว เอาล่ะที่นี้พอใจ จะกลับไปแก้ข่าว ท่านกลับ เราก็ไปทางโน้นได้

ที่นี้เวลาหลวงตาบวชตายนี้ มันจะมาสวมรอยได้นะ ให้ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้ พี่นของหลวงตาบวชบริสุทธิ์เต็มส่วนมาแล้ว ที่นี้เงินอยู่ในบัญชีอาจมี เพราะงวดนั้นมานั้นๆ เรากำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นการปลูกสร้างตึกต่างๆ นี้ เราจึงไม่ติดหนี้ เพราะเราคำนวณไว้เรียบร้อยในบัญชีในสมุดฝาก ฝากไว้เรียบร้อยแล้ว ที่นี้เจ้าของตายเสีย เงินยังมีอยู่ใช่ไหม เขาจะหาว่าหลวงตาบวชมีเงินมาก อย่างนี้ล่ะเข้าใจหรือ มีเท่าไรก็เพื่ออันนี้ทั้งนั้น บาทหนึ่งเราไม่เพื่อเรา ให้จำเอาไว้ มันจะมีสักก็สิบ ก็หมื่น ก็แสนล้าน ก็ให้มีเถอะ เพื่อโลกทั้งนั้น สดางค์หนึ่งเราไม่เคย ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้

มีได้แบบนี้แหละเรื่องของความสกปรก มันจะสร้างแต่ความสกปรก คนเลวหาสร้างแต่ความเลว คนดีสร้างแต่ความดี จำคำนี้เอาไว้ นะ นี้เราสร้างแต่ความดี จนหาที่ตำหนิติเตียนเจ้าของไม่ได้ เราพูดจริงๆ เราไม่มีที่จะตำหนิติเตียนเจ้าของได้ ตั้งแต่วันบวชมา



๔๔

จนกระทั่งปานนี้ มีแต่ความภูมิใจภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ให้ตนเต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้วก็ช่วยโลกเต็มกำลังความสามารถ เราพอใจทุกอย่าง นี่จึงเรียนพี่น้องทั้งหลายทราบ เวลาเราตายแล้ว เงินอาจจะยังมีเหลือ อยู่ในบัญชีเล็กน้อย นั่นล่ะเขาจะโจมตีตรงนั้น เขาไม่ได้คำนึงถึงความจำเป็นในบัญชีนั้น เป็นยังไงๆ บ้าง เขาไม่รู้ จึงได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบ

อย่างไรก็ตาม หลวงตานี้จะไม่มีเงินติดตัวแม้บาทหนึ่ง พูดตรง ๆ เลย เราไม่เอาอะไรทั้งนั้น มีแต่ทำประโยชน์ให้โลกเต็มเม็ดเต็มหน่วย แล้วพอใจ คิดดูตั้งแต่วาระสุดท้าย เวลาเราตายนี้ เขามาเผาศพเรา เราจะไม่สร้างอะไรสุรุ่ยสุร่าย ยุ่งเหยิงวุ่นวาย ประดับประดาตกแต่ง เพื่อเผาศพคนตาย เราจะให้เอาเงินจำนวนนั้นมา ให้คณะกรรมการ เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ไม่ให้ไปใช้สุรุ่ยสุร่าย และเงินจำนวนนี้ทั้งหมด เราได้บอกไว้แล้วในพินัยกรรม จะนำไปซื้อทองเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมด

เราจะเผาด้วยไฟ เเผาเรา เผาด้วยไฟ เงินนี้เป็นประโยชน์ สำหรับคนผู้ยังมีชีวิตอยู่ เราได้เขียนในพินัยกรรมไว้แล้ว นั่น เราเอาอะไรติดตัว สุดท้ายไม่มีอะไรช่วย ก็เอาศพช่วยเลย ถึงขนาดนั้นล่ะ ช่วยโลก เราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้ เราจึงได้ภูมิใจ ใครจะว่าอะไร ว่าเรา ให้ว่ไป ถ้าเหมานรกได้ก็ว่ไป เราไม่ไปเหมาให้เหานรก ไ้ผู้ว่านั้นล่ะ มันจะเหมานรก



หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

## ปิดโครงการ แต่ไม่ปิดบัญชี

สำหรับทองคำที่เราที่จะมอบเข้าสู่คลังหลวงนั้นจะมอบในวันปิดโครงการ คือ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ วันนั้นเป็นวันมอบทองคำ ดอลลาร์ทองคำให้ได้ ๑๐ ตัน ดอลลาร์ให้ได้ ๑๐ ล้านเป็นอย่างน้อย ขาดสตางค์หนึ่งไม่ได้ เริ่มมอบนี้แล้วก็ปิดโครงการที่เราจะเที่ยวเทศนาว่าการในที่ต่างๆ ปล่อยมาเป็นตามอรรถาจารย์ของเรา การเทศน์จะเทศน์นอกโครงการก็ตาม ในโครงการก็ตาม รวมลงมาอยู่ในตามอรรถาจารย์ของเรา ไม่ได้ไปเทศน์ตามโครงการ แต่ก่อนไปตามโครงการที่เรากำหนดไว้ พอตีแยกโครงการออกไปตามอรรถาจารย์ของเรา ตามธาตุตามขันธุ์ ตามอรรถาจารย์ ไม่มีประมาณ ไม่มีกฎเกณฑ์ วา่กันเถอะตามแต่เราเห็นสมควรยังงี้ๆ เราก็รับให้

ส่วนบัญชีเงิน ทองคำ ดอลลาร์ เงินสด นี้เปิดไว้ตามเดิมยังไม่ปิด เพราะบรรดาพี่น้องชาวไทยอยู่ทั่วประเทศ ท่านผู้ใดอยากส่งหรืออยากโอนเงินมาเมื่อไรๆ ก็โอนมาอยู่เรื่อยๆ ไม่มากก็โอนมาอยู่ เพราะฉะนั้นจึงยังปิดบัญชีนี้ไม่ได้ ปิดเฉพาะโครงการที่เราไปเที่ยวเทศน์ในที่ต่างๆ ที่นี้ไม่ไปอย่างนั้น แต่ไปตามอรรถาจารย์ ไม่ปิดทีเดียว

สำหรับบัญชีเปิดไว้ พอสมควรแล้วเราก็จะประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบเองว่า จะปิดโดยสิ้นเชิงเมื่อไร เราจะประกาศล่วงหน้าไว้แล้วก็ปิดตามนั้นเลย เพราะงานนี้เป็นงานใหญ่โตมาก งานของคนทั้งประเทศ ไหวกันทั้งประเทศ หวันกันทั้งประเทศ ถ้าจมก็จมกันทั้งประเทศ ฟืนฟูกี่ฟืนฟูกันทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงให้ทราบทั่วถึงกันทั้งประเทศ เช่น อย่างปิดโครงการ เราจะเทศน์ตามอรรถาจารย์ ก็ให้ทราบ เปิดบัญชีทองคำ ดอลลาร์ เงินสด ไว้สำหรับรับบริจาคของท่านผู้มีศรัทธาถวายมา เราก็เปิดไว้รับ

ทองคำที่ได้มามากน้อย ควรจะหลอม เราก็หลอมตามเดิม ไม่เคลื่อนคลาดแหละ ได้มากน้อยก็หลอมตามเดิม ถ้าพอที่จะมอบ



๔๖

เราก็มอบตามเดิม ดอลลาร์ก็เหมือนกัน ทั้งเงินสด ทั้งดอลลาร์ เงินสด ควรแยกเข้าไปซื้อทองคำ เราก็แยก ควรแยกช่วยชาติบ้านเมืองดังที่เคยปฏิบัติมานี้ เราก็ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆ อย่างนี้ จะเข้า ๖ ปีเต็มแหละ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ เป็น ๖ ปีนะ นั้นไม่ใช่เล่น

หลวงตาแบกอยู่ตลอดเวลา ๖ ปีเต็มนี้ เราพูดอย่างตรงไปตรงมาว่า หนักมาก เราารู้สึกว่าหนักมากกว่าบรรดาพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศ เพราะเราเป็นผู้ออกโครงการเอง คิดอ่านไตร่ตรอง เพื่อชาติบ้านเมืองเองทุกอย่าง เป็นเรื่องออกจากเราๆ การเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนๆ ก็ออกจากเรา เราเป็นผู้เคลื่อนไหว เป็นผู้ไปผู้มา เพราะฉะนั้นเรื่องจึงหนักมากอยู่ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว

การเทศนาว่าการก็ ๖ ปีนี้เต็มๆ เทศน์มาได้ ๖ ปีเต็มเลยเชียว ในโครงการ นอกโครงการ เทศน์ไม่ทราบว่ามีมากหรือน้อยเพียงไร เหมือนหนึ่งว่า จะมากกว่าพระไตรปิฎกเสียอีก ธรรมะปาๆ ของเรา พระไตรปิฎกท่านยังเก็บไว้เป็นที่พื้นฐาน ของเรานี้สาตกระจายไปหมดเลย เทศน์ไปหมดเลย หนักมากอยู่นะ





## คุณทองก้อน วงศ์สมุทร ผู้ทำคุณต่อแผ่นดินไทย

คุณทองก้อน ทำงานเพื่อแผ่นดินไทยเรา ก็คือ หมายความว่า ถ้าเป็นข้าศึกมันก็ต้องมาต่ออยู่ที่จุดสำคัญ เข้าใจไหม เช่นอย่างว่า คุณทองก้อนๆ เออะอะคุณทองก้อนๆ คุณทองก้อนเป็นคนทำเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินไทยมาตั้งแต่ตั้งเดิมมาแล้ว พวกนี้มันทำอะไร มันไม่เห็น ยกขบวนขึ้นมาว่า ข้าชื่อนั้นๆ ออกมาให้ได้ฟัง

เออะอะก็มีแต่คุณทองก้อน ตัวเทวทัตมันไปอยู่ไหน มันไม่เห็น แสดงตัวออกมา ตัวเก่งๆ อยู่ใต้ดินเหนือดินเต็มไปหมด เหมือนตา สับปะรด มันทำไม่ไม่แสดงตัวออกมาบ้าง มันอวดดิบอวดดีอยู่ใต้ดิน ทำไม่ ลองลากมันขึ้นมาซิ อันนี้เขารักษาชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่ ตั้งแผ่นดินไทยมา ลูกหลานก็สืบทอดกันมาด้วยการระมัดระวังรักษา เท่านั้นเอง แล้วเสียหายไปไหนคุณทองก้อน พิจารณาซิ

ผู้ที่ก่อแผ่นดินไทยให้จะล่มจม ทั้งเปิดเผย ทั้งที่ลับ ที่แจ้ง ทั้งใต้ดินเหนือดิน มันเต็มอยู่แผ่นดินเวลานี้ เรื่องก็เกิดขึ้นมาจาก คนพวกนี้แหละ แล้วทำไมไม่ระบุงออกมาบ้าง ใครตัวเก่ง ๆ ที่ทำลาย ชาติมาตลอด คือใคร ระบุงออกมาบ้างซิให้รู้ โลกเขารู้ เขาไม่พูดเฉยๆ เราเป็นผู้รู้ ผู้ทำ ผู้แสดงตัวอยู่ แสดงตัวออกมาให้เห็นชัดเจนบ้างซิ เข้าใจหรือที่พูดนี้ มันก็มีเท่านั้นจะให้เราตอบ เราตอบเพียงเท่านั้น แหละ ตอบอย่างอื่นไม่ได้

คุณทองก้อนแกมีความเสียหายที่ตรงไหน แกแบกแผ่นดิน ทั้งแผ่นดินจะวายังไงคุณทองก้อนนะ เดียวนี้ก็คือ แกเป็นผู้ดำไว้ พวกนี้จะกลืนทั้งที่ลับ ที่แจ้ง กลืนชาติ กลืนบ้าน กลืนเมือง กลืนทุกวิธีการ ของดิบของดีอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติไทย ไม่เห็นมันเอาขึ้นมา แสดง ถ้าเรื่องความเสียหาย ความฉิบหายป่นปี้เอามาแสดง พวกนี้ คอยกีดคอยกัน คอยขัดคอยขวาง คอยจุดคอยเผามาตลอด คือ



๔๘

พวกนี้เอง จะเป็นพวกใคร ที่เราโต้ตอบกันอยู่เดี๋ยวนี้ ถึงขนาดที่มาว่า คุณทองก้อน เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็คือพวกนี้เอง จะว่าใคร

หลวงตาบัวไม่เคยว่าคุณทองก้อนนะ เพราะเห็นใจคุณทองก้อน อยู่แล้วว่า แบกแผ่นดินไทยมา เราไม่ว่า แล้วใครไม่แบกมันมา เหยียบลง ทำไมไม่ว่ามันบ้างล่ะ พิจารณาซิ มันไม่แบก แต่มัน เหยียบลง เข้าใจหรือที่พูดนี้ ก็พูดบ้างซิ พวกเหยียบลง คือ ใคร เอาเท่านั้นแหละพอ



คุณทองก้อน วงศ์สมุทร เป็นเพียงกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการช่วยชาติ เท่านั้น ไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลการเงินโครงการช่วยชาติ

## เขตที่ทลวงตาไม่เคยผิดพลาด

นี่ก็ขอเรียนตรงๆ นะ การนำพี่น้องทั้งหลาย เรานำมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้ เรายังไม่เคยเห็นความต่างพร้อยของจิตเราว่าเราพาดำเนินผิดไปพลาดไป แม้ที่สุดสมบัติเงินทองข้าวของที่มีมากน้อยนี้ ที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคผ่านเราทั่วประเทศ ผ่านมาหาเราอย่างเดียว บาทหนึ่งเราไม่เคยแตะ ฟังซิ มีความบริสุทธิ์ขนาดไหน เพราะความเมตตาสงสารชาติและบุพพาสานาของเรานี้มีน้ำหนักมากเกินกว่าที่จะมามองดูเงินบาทหนึ่ง สองบาท เอามากินด้วยความสกปรก เราทำไม่ได้ว้างั้นเลย จึงบอกว่าใครจะเอาออกเป็นประวัติศาสตร์ ออกเลย เรื่องความบริสุทธิ์ในการนำพี่น้องทั้งหลาย สมบัติเงินทองข้าวของเหล่านี้เรียบไปหมด สะอาดสะอาดตลอดเลย

การแนะนำสั่งสอนก็เหมือนกัน เราถอดออกมาจากหัวใจเราจริงๆ มาสั่งสอน เราจึงไม่เคยสงสัยว่า สั่งสอนในธรรมะขั้นใด ผิดไปพลาดไปได้แก้ไข ไม่เคยมี ออกจากหัวใจที่พอแล้วๆ ล้วนๆ ในธรรมทุกชั้น ออกปัจจุบัน สมบูรณ์ปัจจุบันๆ ออกไปเลยในธรรมทุกชั้น เราจึงไม่เคยได้แก้ไขตรงไหน

นี่เรานำพี่น้องทั้งหลายมา เราเชื่อด้วยการนำ

๑. นำด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒. นำด้วยความพิจารณาโดยธรรมเรียบร้อยแล้วค่อยออก

เราไม่เอากิเลสตัณหาบงการอย่างนั้นอย่างนี้ เราไม่มี ผิดบอกว่า ผิด ถูก บอกว่า ถูก ตรงไหนช่องไหนที่มันจะผิดจะพลาดจากหลักธรรมหลักวินัย ไม่ไป ถ้าตรงไหนถูก ไม่ว่ากว้างว่าแคบจะออกตรงนั้นๆ เลยทีเดียว เราจึงแน่ใจในการนำพี่น้องทั้งหลายว่า ไม่ผิดพลาดโดยหลักธรรม ไม่มีผิดพลาด เพราะเรานำโดยธรรม เอาธรรมเป็นแนวทางเดินล้วนๆ ไปเลย ไม่เอากิเลสมาแฝง

